

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขคำสั่งซื้อของเคเมท

แก้ไขครั้งที่ 13  
ฉบับภาษาไทย

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

**คุณภาพ:** ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนด และปราศจากความชำรุดบกพร่องในส่วนของวัสดุและผลงาน รวมทั้งความชำรุดบกพร่องทั้งหมดอันเนื่องจากการออกแบบ (นอกเหนือจากการออกแบบของผู้ซื้อเอง) หากก่อนการจัดส่ง ผู้ขายพิจารณาเห็นว่าสินค้าใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแทนสินค้าดังกล่าวจะทำให้การจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเกิดความล่าช้า ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบในทันที และผู้ซื้อมีสิทธิขอตรวจสอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถ (i) ยอมรับสินค้าดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ii) ยอมรับสินค้าดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงของผู้ขายว่าจะมีการปรับลดราคาให้ตามสมควร หรือ (iii) ปฏิเสธสินค้าดังกล่าว การไม่ยอมรับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ถือเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าอื่น ๆ เมื่อได้รับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิตรวจสอบและทดสอบสินค้าก่อนยอมรับสินค้า หากการตรวจสอบหรือทดสอบดังกล่าวมีขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่ระบุในข้อกำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทดสอบสินค้าที่ถูกปฏิเสธและค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อได้รับคำร้องจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด หรือส่วนประกอบของสินค้า ภายใต้คำสั่งซื้อนี้ (โดยใช้ข้อกำหนด F.O.B ณ โรงงานของผู้ซื้อ) ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีความชำรุดบกพร่องในส่วนของวัสดุหรือผลงานภายในหนึ่งปี (1) นับจากวันที่ถือว่ามีการใช้งานหรือวันที่วางระบบแล้ว ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีหากพบข้อผิดพลาดใด ๆ หลังการจัดส่ง เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ผู้ขายจะต้องเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่จำเป็น

**ปริมาณ:** สินค้าที่จัดส่งเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ให้ส่งคืน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

**ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง:** ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น (ก) หากมีกรณีที่ผู้ขายคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแยกต่างหากไปยังผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดส่งขั้นต่ำตามกฎหมายโดยผู้ให้บริการจัดส่งหรือผ่านเส้นทางที่ระบุไว้ ซึ่งมีผล ณ วันที่จัดส่ง และ (ข) หากผู้ขายดูแลค่าขนส่งให้แก่ผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจริงที่ผู้ซื้อจ่าย หรือหากผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินการขนส่งเอง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าธรรมเนียมการจัดส่งซึ่งประเมินจากการขนส่งสินค้าที่ใกล้เคียงกัน

**การจัดส่ง:** สินค้าจะต้องมีการบรรจุอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์แต่ละรายการจะต้องมีหมายเลขกำกับและติดฉลาก พร้อมเลขคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ เลขสต็อก สิ่งของที่บรรจุ น้าหนัก และใบรายการสิ่งของที่บรรจุแยกรายการ หนึ่ง จะต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรจุหีบห่อ การบรรจุลัง การจัดส่งด่วนหรือการจัดส่งพิเศษใดๆ ยกเว้นมีระบุไว้อย่างชัดเจนที่ใบปะหน้า เวลาคือสาระสำคัญของเอกสารนี้ หากไม่มีการจัดส่งสินค้าใดภายในระยะเวลาที่ระบุในคำสั่งซื้อนี้ หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหากไม่ได้ระบุเวลาไว้ ผู้ซื้ออาจ (i) ปฏิเสธที่จะรับสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ หรือ (ii) เรียกร้องให้ผู้ขาย

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

จัดส่งสินค้าผ่านช่องทางที่รวดเร็วที่สุด ด้วยเหตุนี้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งใด ๆ ที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามปกตินั้นจะตกเป็นภาระแก่ผู้ขาย

**ใบแจ้งหนี้:** ยกเว้นกรณีผู้ซื้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ใบแจ้งหนี้จะต้อง (ก) จัดทำแยกต่างหากสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง (ข) ไม่ครอบคลุมคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ (ค) มีเลขคำสั่งซื้อระบุไว้

**สิทธิบัตร:** ผู้ขายจะต้องปกป้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อจากการเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าพิพาท ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความ และความสูญเสียใด ๆ ซึ่งเกิดจากการละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าทำละเมิดในสิทธิบัตรใด ๆ ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือในประเทศอื่นใดที่จัดส่งสินค้าไว้ และผู้ขายจะต้องปกป้องหรือระงับข้อพิพาทโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือการไต่สวนที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อจะต้องเข้าร่วมในการดำเนินคดีหรือการไต่สวนเนื่องจากการใช้สินค้าใด ๆ ที่จัดส่งไว้ ผู้ขายสามารถ (i) ระงับคำสั่งห้ามที่เกิดขึ้น และให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการใช้สินค้าดังกล่าวได้โดยปราศจากข้อผูกมัดและความรับผิดชอบใด ๆ (ii) เปลี่ยนสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่ละเมิด หรือปรับเปลี่ยนสินค้าให้ไม่อยู่ในสภาพละเมิด โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนผู้ซื้อพอใจ หรือ (iii) นำสินค้าดังกล่าวออกโดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อตามจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ขายในการนี้ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวในวรรคนี้จะไม่ใช้บังคับกับการเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าพิพาท ค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดที่ระบุไว้โดยเฉพาะ อันเป็นผลจากการใช้สินค้าของผู้ซื้อที่มีการจัดส่งไว้ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ หรือในทางปฏิบัติโดยกระบวนการอื่นใด

**การติดตั้งและการดำเนินการ:** ในกรณีที่สินค้าใดต้องมีการติดตั้งหรือดำเนินการใด ๆ โดยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจัดหาโดยผู้ขาย ผู้ขายยินดีจัดหาบุคลากรเหล่านี้ให้โดยคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ได้ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นในการให้บริการเฉพาะดังกล่าว จะไม่ถือเป็นตัวแทนหรือพนักงานของผู้ซื้อ และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการทำและการละเว้นใด ๆ และความรับผิดชอบในส่วนของภาษีเงินได้หรือเงินสมทบตามข้อบังคับใด ๆ

**สิทธิในการเข้าถึง:** เมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องอนุญาตให้ผู้ซื้อ ลูกค้าของผู้ซื้อ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ขาย และ/หรือสืบค้นระเบียบข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าของผู้ซื้อ หนังสือแจ้งของผู้ซื้อจะต้องระบุสาเหตุที่ต้องมีการสืบค้นหรือเข้าไปในพื้นที่ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับของผู้ขายตามความเหมาะสม

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

**การประกันภัย:** ก่อนผู้ขายเริ่มปฏิบัติงานใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขในหัวข้อ คุณภาพ และข้อกำหนดอื่น ๆ ในคำสั่งซื้อนี้ในพื้นที่ของ หรือที่กำกับดูแลโดยผู้ซื้อ หรือโดยบุคคลอื่นใดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการติดตั้งสินค้า ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ จัดหาและรักษาไว้ซึ่งค่าทดแทนของพนักงาน และความรับผิดชอบของนายจ้างตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งความ รับผิดชอบทั่วไปในเชิงพาณิชย์ ความรับผิดชอบด้านยานยนต์ ความรับผิดชอบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (หากการ ดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย) ตามจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ซื้อ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้ขายจะต้องจัดหา เอกสารรับรองให้แก่ผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่ามีการจัดทำประกันภัยดังกล่าวข้างต้นที่มีผลบังคับใช้ และหากมีการยกเลิกจะต้องมีการทำ หนังสือแจ้งการยกเลิกให้แก่ผู้ซื้ออย่างน้อยสิบห้า (15) วันก่อนวันที่มีผลในการยกเลิกดังกล่าว

**ความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:** ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้นี้ ผู้ซื้อมีสิทธิส่งหนังสือแจ้ง หรือส่งอีเมลแจ้ง หรือติดต่อทางโทรสาร เพื่อแจ้งแก่ผู้ขายให้มีการแก้ไขกรณีละเมิดภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ขายไม่ สามารถแก้ไขกรณีละเมิดภายในระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ได้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าเสียหายสำหรับความ เสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่ากับร้อยละ 0.5 ของราคารวมต่อวันในแต่ละวันที่เกิดการล่าช้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือ แนวทางแก้ไขอื่นใดอันพึงมีของผู้ซื้อตามที่ระบุไว้ในหรือภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**การชดเชยค่าเสียหายและความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางร่างกาย:** ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายและปกป้องผู้ ซื้อ บุคคลใดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ติดตั้งสินค้า รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของบุคคลเหล่านั้น จากการเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งค่าทนายความใด ๆ ของบุคคลเหล่านั้น สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเจ็บป่วย และ/หรือโรคภัย รวมทั้งการเสียชีวิตในเวลาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากเหตุที่ระบุก่อนหน้า และมีผลใช้บังคับกับ พนักงานของผู้ขาย หรือของผู้รับเหมาช่วงของผู้ขาย ในขณะที่อยู่ในหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ซื้อหรือพื้นที่ติดตั้งสินค้า หากการ บาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคภัย และ/หรือการเสียชีวิตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขในหัวข้อ คุณภาพ หรือ ข้อกำหนดอื่นภายใต้คำสั่งซื้อนี้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่ว่าจะการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคภัย และ/หรือการเสียชีวิตดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการประมาทเลินเล่อของผู้ซื้อ บุคคลที่ระบุข้างต้น หรือ พนักงานหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายต่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดของผู้ขาย ผู้รับเหมาช่วงของผู้ขาย หรือพนักงานหรือตัวแทนของผู้ขาย ไม่ว่าจะการ สูญเสีย การทำลาย หรือความเสียหายดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการประมาทเลินเล่อของผู้ซื้อ บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น หรือ พนักงานหรือตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นก็ตาม

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

**เหตุสุดวิสัย:** คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อกันฝ่ายหนึ่ง สำหรับการผัดนัดหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามเงื่อนไข หากมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้ การนัดหยุดงาน การจลาจล สงคราม เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ความล่าช้าของผู้ขนส่ง คำสั่งของรัฐหรือระเบียบข้อบังคับ การปิดโรงงานบางส่วนหรือทั้งหมดอันเนื่องมาจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหรือกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ และ/หรือ สถานการณ์ใกล้เคียงกัน หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมตามความเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทำให้เกิดการผัดนัดหรือความล่าช้า คู่กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากที่เริ่มเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้น และดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม และส่งหนังสือแจ้งอีกฝ่ายให้ทราบเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไข ผู้ซื้อไม่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ขายเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวในการผัดนัดหรือความล่าช้า

**แบบและส่วนประกอบอื่น ๆ:** เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้ออย่างชัดเจน แบบวาด พิมพ์เขียว แม่แบบ แพทเทิร์น เครื่องมือ แผ่นพิมพ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งจัดทำหรือสร้างขึ้นโดยผู้ขายภายใต้เงื่อนไขในคำสั่งซื้อนี้ ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ และเมื่อจัดส่งสินค้าเสร็จสิ้น หรือเมื่อสิ้นสุดคำสั่งซื้อนี้จะต้องจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ

**ความเชื่อมโยง:** หากการดำเนินงานในส่วนใด ๆ ของผู้ขายภายใต้คำสั่งซื้อนี้ ผู้ขายมีการทำสัญญารับเหมาช่วงกับซัพพลายเออร์รายอื่น เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ขายจะต้องมีผลกับซัพพลายเออร์รายดังกล่าว และผู้ขายตกลงจะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาฉบับซัพพลายเออร์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

**การรักษาความลับ:** ตามที่ใช้ในคำสั่งซื้อนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ให้หมายถึงและรวมถึงข้อต่อไปนี้ทั้งหมด: ข้อมูล องค์ความรู้และวันที่ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลด้านเทคนิคและไม่ใช่ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งเป็นไปในลักษณะใดก็ตามที่มีมาก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ที่เปิดเผยให้แก่ผู้ขายโดยหรือในนามของผู้ซื้อ ในระหว่างการดำเนินการ หรืออันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือการเจรจาต่อรองสำหรับคำสั่งซื้อนี้

นอกจากนี้ที่ระบุไว้ด้านล่างและยกเว้นตามที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ซื้อ ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของข้อมูล และป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาช่วงที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว เพื่อให้ผู้ขายสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซื้อนี้ได้ อย่างถูกต้อง และบุคคลผู้ลงนามรักษาความลับของข้อมูลในขอบเขตที่เข้มงวดเท่ากับผู้ขายภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ และผู้ขายจะไม่ใช้หรือให้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อบุคคลใดก็ตามนอกเหนือจากผู้ซื้อ

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

หน้าที่ของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับของข้อมูลนี้จะไม่ให้ใช้บังคับกับข้อมูลดังนี้:

- ก) เป็นที่ทราบกันทางสาธารณะโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือความบกพร่องของผู้ขาย หรือ
- ข) ผู้ขายได้รับข้อมูลนี้อยู่ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ขายเป็นครั้งแรก โดยหรือในนามของผู้ซื้อ หรือบริษัทในเครืออื่นใดของผู้ซื้อ และผู้ขายสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างสมเหตุสมผล หรือ
- ค) ผู้ขายได้รับข้อมูลโดยสุจริตจากบุคคลอื่น นอกเหนือจากบริษัทในเครือของผู้ซื้อ และผู้ขายไม่ได้ทำการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีต่อบุคคลภายนอกในส่วนของคุณสมบัติที่เป็นความลับดังกล่าว

ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับข้อมูลนี้ “บริษัทในเครือของผู้ซื้อ” หมายถึง: (i) บริษัทใด ๆ ที่มีผู้ซื้อเป็นเจ้าของหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมร้อยละ 50 หรือมากกว่าขึ้นไปของจำนวนเสียงทั้งหมด หรือ (ii) บริษัทใด ๆ ที่ผู้ซื้อเป็นเจ้าของหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมร้อยละ 50 หรือมากกว่าขึ้นไปของจำนวนเสียงทั้งหมด หรือ (iii) บริษัทใด ๆ ที่มีหุ้นร้อยละ 50 หรือมากกว่าขึ้นไปเป็นของหรือควบคุมโดยบริษัทที่ผู้ซื้อเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมร้อยละ 50 หรือมากกว่าขึ้นไปของจำนวนเสียงทั้งหมด

**จรรยาบรรณของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร:** จรรยาบรรณของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (RBA) คือ หลักเกณฑ์การดำเนินงานที่กำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมและการจัดการสำหรับเครือข่ายการจัดจำหน่ายของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA ได้กำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการจ้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และเครือข่ายการจัดจำหน่ายของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความปลอดภัย พนักงานจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ รวมทั้งการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรม การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ RBA ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ซัพพลายเออร์ของผู้ซื้อทั้งหมดจำเป็นต้องปฏิบัติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ RBA ดูได้ที่ [www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct](http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct) ทั้งนี้ผู้ขายรับรองและรับประกันว่า (i) ผู้ขายได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ RBA แล้ว (ii) ผู้ขายมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ RBA (iii) ผู้ขายจะมีการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และเจตจำนงของหลักจรรยาบรรณ RBA และเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ขายจะจัดหาสำเนาผลการประเมินตนเองดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อได้รับคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ และ (iv) ผู้ขายจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ RBA อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีในกรณีที่มีผู้ขายพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกิดขึ้น



## เงื่อนไขเพิ่มเติม

**โลหะจากพื้นที่ขัดแย้ง:** หากสินค้าเป็นหรือมีส่วนประกอบของดีบุก แทนทาลัม ทังสแตน และ/หรือทองคำ (ทั้งที่เป็นแร่ดิบหรือแบบแปรรูป และไม่ว่าจะผสมกับวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม) ผู้ขายให้การรับรองว่าโลหะนั้นไม่ได้มาจากแหล่งที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับการเงินหรือผลประโยชน์ให้แก่กับกลุ่มติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือประเทศใกล้เคียงกัน หรือในภูมิภาคใด ๆ ที่กำหนดให้เป็นเขตที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (CAHRA) ตามที่กำหนดไว้ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่เป็นแนวทางการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางธุรกิจของเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายที่รับผิดชอบสินค้าจากพื้นที่ความขัดแย้งที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงหน่วยงานใด ๆ ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ขายยังมีการกำหนดนโยบายควบคุมแร่ในเขตพื้นที่ขัดแย้งของตนเองซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้ซื้อ (ดูได้ที่ <http://www.kemet.com/KEMET-Supply-Chain-Policy>) โดยจะต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และจะต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ซัพพลายเออร์รายย่อยของผู้ขายทราบ ผู้ขายจะต้องกำกับดูแลให้แร่ดีบุก แทนทาลัม ทังสแตน และ/หรือทองคำ ที่จัดหามาจากโรงหลอมผ่านการตรวจสอบ/รับรองโดยบุคคลอื่นตามกระบวนการของ Responsible Minerals Initiative (RMI) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่ขัดแย้ง ผู้ขายจะต้องร่วมมือกับซัพพลายเออร์รายย่อยในการกำกับดูแลการตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางของโลหะเหล่านี้ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนไปจนถึงโรงหลอมหรือเหมืองแร่ ผู้ขายจะจัดทำเอกสารรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแร่ธาตุในพื้นที่ความขัดแย้งให้แก่ผู้ซื้อทราบเมื่อได้รับการร้องขอ โดยจัดทำตามรูปแบบมาตรฐานรายงาน Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ของ RMI ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับจะต้องได้รับเก็บรักษาและบันทึกไว้เป็นเวลา 5 ปี

**การปฏิบัติตามกฎหมาย:** ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ของภาครัฐที่บังคับใช้กับคำสั่งซื้อนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อบังคับของภาครัฐ กฎระเบียบและคำสั่งของภาครัฐเกี่ยวกับการกำจัดการที่เป็นพิษหรือสารที่เป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และกระบวนการผลิตของสินค้า

**การโอนสิทธิ:** ผู้ขายไม่สามารถโอนสิทธิหรือข้อมูลผู้ค้นพบของตนในคำสั่งซื้อนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ

**การไม่สละสิทธิ:** การสละสิทธิใด ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอันเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ในคำสั่งซื้อนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิเรียกร้องในกรณีละเมิดอื่น ๆ ทั้งที่มีกรณีเหมือนกันหรือในข้อกำหนดอื่น ๆ ภายใต้อำนาจคำสั่งซื้อนี้

**แนวทางแก้ไข:** สิทธิและแนวทางแก้ไขของผู้ซื้อที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิและแนวทางแก้ไขอันพึงมีอื่น ๆ ทั้งหมดของผู้ซื้อ

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

**กฎหมายที่บังคับใช้:** การมีผลบังคับใช้ การตีความ และการปฏิบัติงานของคำสั่งซื้อนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศที่คำสั่งซื้อนี้ออกโดยผู้ซื้อ

**การป้องกันการทำธุรกรรมกับผู้ที่ถูกปฏิเสธ / คู่สัญญาที่ถูกปฏิเสธ / SDN:** เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายการส่งออกของสหรัฐฯ ผู้ซื้อไม่ได้ดำเนินการทำธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆ กับบุคคลที่มีรายชื่อใน “Denied Person List” ที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ โดยกระทรวงการต่างประเทศและบุคคลที่มีรายชื่อใน “Specially Designated Nationals List” ซึ่งเผยแพร่โดยกรมธนารักษ์การควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ซื้อคาดว่าซัพพลายเออร์ / ผู้ขาย และผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ด้วย (ผู้ขายอาจตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับแต่ละหน่วยงานที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อเข้าถึงรายการของตน)

**เบ็ดเตล็ด:** หากคำสั่งซื้อนี้มีข้อเสนอดังกล่าว การยอมรับคำสั่งซื้อของผู้ขายให้จำกัดเฉพาะเงื่อนไขภายใต้คำสั่งซื้อนี้ และการจัดส่งส่วนประกอบของสินค้าที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นการยอมรับข้อเสนอดังกล่าว คำสั่งซื้อนี้ถือเป็นการยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เป็นการยอมรับภายใต้เงื่อนไขโดยความยินยอมของผู้ขายที่จะผูกพันภายใต้คำสั่งซื้อนี้ การจัดส่งสินค้าและส่วนประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือเป็นการให้ความยินยอม คำสั่งซื้อนี้ถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และไม่มีการทำความเข้าใจ การแสดงตัว หรือการรับประกันโดยทางวาจาอื่นใดที่มีผลกระทบต่อเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ หรือการติดต่อ หรือการใช้มาตรการทางการค้าใด ๆ ไม่ถือเป็นการตีความ รับทราบ รับรอง ชี้แจงหรือกำหนดเงื่อนไขผูกพันเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อนี้ คำสั่งซื้อนี้จะไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งข้อสงวนสิทธิใด ๆ เป็นการเฉพาะได้ เว้นแต่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย